

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 5 ก.ค. 66

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้เคลื่อนป่า (ไทยรัฐ วันที่ 6 ก.ค. 2566 หน้า 12)

ข่าวเว็บไซต์

- ภาพลึกลับแห่งป่าไม้ปริศนาสร้างมูลค่าแผ่นดินเป็นมรดกให้ลูกหลาน

สยามรัฐออนไลน์ 4 กรกฎาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/459455>

- ภาพลึกลับ/ขอนแก่นแห่งป่าไม้ปริศนาสร้างมูลค่าแผ่นดินเป็นมรดกให้ลูกหลาน

ผู้จัดการออนไลน์ 4 ก.ค. 2566 <https://mgronline.com/local/detail/9660000060584>

- ชาวภาพลึกลับแห่งป่าไม้ปริศนาสร้างมูลค่าแผ่นดินเป็นมรดกให้ลูกหลาน

banmuang วันอังคาร ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/region/335347>

- ชาวแม่สะเรียงทวงถามคำตอบค่านเหมือง ช้องใจให้ประธานบัตร ระบุเป็นป่าเสื่อมโทรม

matichon วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4063149

ข่าวสั้น ทันโลก

ลอบตัดไม้เถื่อนป่า : เมื่อวันที่ 4 ก.ค. พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หรือ “เสธ.ช้าง” หัวหน้าชุดปฏิบัติการ สปป.4 กอ.รมน. นำกำลังเจ้าหน้าที่จากชุดพิเศษไฟพรกรมป่าไม้ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.6 (อุตรธานี) กองร้อยทหารพรานที่ 2106 ฉก.ทพ.21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สย.2 (ด่านซ้าย) และฝ่ายปกครอง ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เข้าตรวจยึดไม้หวงห้าม และตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าต้นน้ำบนภูเขาสูงเขตสงวนแห่งชาติป่าภูเปือยป่าภูซี้ป่าภูเรือ ท้องที่บ้านเก่า หมู่ 5 และบ้านนาฮี หมู่ 6 ต.นาหอ ผลการตรวจยึดพื้นที่พบการบุกรุกป่าใหม่ 5 จุด พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ พบไม้หวงห้ามหลายชนิด ได้แก่ ไม้แดง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ถูกตัดโค่นกระจายในป่ากว่า 100 ต้น จนเหลือแต่ตอ มีไม้ที่ถูกกลุ่มขบวนการตัดทอนไว้เตรียมขนย้ายอีก 30 กว่าท่อน ซึ่งกลุ่มขบวนการใช้ปลายไม้กิ่งไม้คลุมตอไม้และท่อนไม้อำพรางซ่อนเร้น บางส่วนกองรวมสุ่มไฟเผาตอไม้และเผาป่าเป็นบริเวณกว้างเพื่อขยายพื้นที่ทำกินเดิม บางแปลงบุกรุกใหม่ทั้งแปลง ส่วนผู้กระทำผิดหลบหนีไปได้ อย่างหวุดหวิด ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าไปถึง.



ภาพสินธุ์แห่รับกล้าไม้ฟรีปลูกสร้างมูลค่าแผ่นดินเป็นมรดกให้ลูกหลาน

สยามรัฐออนไลน์ 4 กรกฎาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/459455>

ปลูกต้นไม้พีเวอร์! อติตข้าราชการทุกสาขา ประชาชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เดินทางไปรับกล้าไม้ฟรีกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม เพื่อนำไปปลูกไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินและมรดกให้ลูกหลาน ขณะหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฯ เผยเตรียมกล้าไม้หลายประเภทแจกฟรีกว่า 1 ล้านต้นกล้า ส่งผลให้คนรักต้นไม้แห่จองข้ามปี และเข้าคิวรอรับเป็นจำนวนมาก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.กุ้ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม นายพงศ์ปรกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชน โดยตรวจเช็คหลักฐานเอกสารที่ดิน ในโอกาสเข้ามาติดต่อแสดงตนเพื่อรับกล้าไม้ไปปลูก หลังได้เปิดจองคิวรับกล้าไม้ฟรี เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา โดยพบว่าในวันแรกที่เปิดให้มารับกล้าไม้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เจ้าหน้าที่ต้องคอยจัดจราจรตลอดวัน เพื่อป้องกันปัญหาการติด เนื่องจากมีผู้จองคิวไว้ เดินทางมารับต้นกล้าเป็นจำนวนมาก

นายพงศ์ปรกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการเพาะชำต้นกล้าไม้ชนิดต่างๆ ไว้แจกจ่ายส่วนราชการ ประชาชน เพื่อนำไปปลูกในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาโลกร้อนและภัยธรรมชาติ โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ได้ทำการเพาะชำกล้าไม้ประมาณ 50 ชนิด เช่น สัก ยางนา ยูคาลิปตัส พะยูง มะค่าโมง ไม้ มะขามป้อม แคนา และอื่นๆ จำนวน 1 ล้านต้นกล้า สำหรับแจกฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.66 ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับแจกกล้าไม้ดังกล่าว ต้องเป็นส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ที่เข้าคิวจองเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องน่าที่ยินดี ที่ประชาชนให้ความสนใจปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น

ด้านนายปรกรณ์ศักดิ์ ถิ่นอภัย ข้าราชการบำนาญ ชาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้นัดได้เดินทางมารับกล้าไม้ยูคาลิปตัส เพื่อนำไปปลูกในที่ดินซึ่งอยู่ใกล้ที่อกเขาภูพาน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน ถึงแม้จะเป็นการปลูกแบบคนปลูกไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ปลูก แต่ก็มีความสุขใจ ที่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารป่า และเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพราะต้นไม้ทุกต้นนอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีมูลค่าทางทรัพย์สินอีกด้วย ตามที่สอบถามดูวันนี้มีอติตข้าราชการ ประชาชน ชาว จ.กาฬสินธุ์และต่างจังหวัด ที่จองคิวรับ

กล้าไม้เดินทางมาแสดงตนรับกล้าไม้เป็นจำนวนมาก สำหรับตนและญาติพี่น้องได้เพียง 400 ต้นเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ในปีหน้าเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสก็ได้สั่งจองข้ามปีไว้

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและส่วนราชการมารับต้นกล้าไม้ในวันนี้ ซึ่งเป็นการแจกจ่ายฟรี ตามจำนวนที่สั่งจองหรือไร่ละ 200 ต้น หรือไม่เกินคนละ 1,000 ต้น พบว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษ โดยพบว่าผู้เดินทางมาจาก 4 จังหวัดในพื้นที่บริการของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม คือ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม มาเข้าคิวรอแต่เช้า เพื่อป้องกันปัญหารถติดและความแออัด เจ้าหน้าที่ต้องคอยจัดการจราจรและชี้แจงให้กับผู้เดินทางมารับกล้าไม้ได้เข้าใจ โดยในวันแรกมีผู้เดินทางรับกล้าไม้ประมาณ 100 ราย โดยจะเปิดให้ผู้สั่งมาจองเดินทางมารับกล้าไม้ตามคิวไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.66 นี้



ภาพสินธุ์/ขอนแก่นแห่รับกล้าไม้ฟรีปลูกสร้างมูลค่าแผ่นดินเป็นมรดกให้ลูกหลาน

ผู้จัดการออนไลน์ 4 ก.ค. 2566 <https://mgronline.com/local/detail/966000060584>

ภาพสินธุ์-ปลูกต้นไม้ฟรีเวอร์! ประชาชน ชาวภาพสินธุ์ และขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เดินทางไปรับกล้าไม้ฟรีกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม เพื่อนำไปปลูกไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินและมรดกให้ลูกหลาน

โดยสั่งจองได้ไร่ละไม่เกิน 200 ต้นหรือคนละไม่เกิน 1,000 ต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.กุ้ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชน ตรวจเช็คหลักฐานเอกสารที่ดิน ที่เข้ามาติดต่อรับกล้าไม้ไปปลูก หลังเปิดจองคิวรับกล้าไม้ฟรี เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา โดยพบว่าวันแรก(3 ก.ค.)ที่เปิดให้มารับกล้าไม้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากมีผู้จองคิวไว้ เดินทางมารับต้นกล้าจำนวนมาก

นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทำการเพาะชำต้นกล้าไม้ชนิดต่างๆ ไว้แจกจ่ายส่วนราชการ ประชาชน นำปลูกในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาโลกร้อนและภัยธรรมชาติ โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ได้ทำการเพาะชำกล้าไม้ประมาณ 50 ชนิด เช่น สัก ยางนา ยูคาลิปตัส พะยูง มะค่าโมง ไม้มะขามป้อม แคนา และอื่นๆ จำนวน 1 ล้านต้นกล้า สำหรับแจกฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.66

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับแจกกล้าไม้ดังกล่าว ต้องเป็นส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ จ.ภาพสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ที่เข้าคิวจองเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องน่าที่ยินดี ที่ประชาชนให้ความสนใจปลูกต้นไม้

ด้านนายปกรณ์ศักดิ์ ถิ่นอภัย ข้าราชการบำนาญ ชาว จ.ภาพสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้เดินทางมารับกล้าไม้ยูคาลิปตัส เพื่อนำไปปลูกในที่ดินซึ่งอยู่ใกล้เทือกเขาภูพาน อ.สมเด็จ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน ถึงแม้จะเป็นการปลูกแบบคนปลูกไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ปลูก แต่ก็มีความสุขใจ ที่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารป่า และเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพราะต้นไม้ทุกต้นนอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีมูลค่าทางทรัพย์สินอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับแจกกล้าไม้ดังกล่าว ต้องเป็นส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ จ.ภาพสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ที่เข้าคิวจองเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องน่าที่ยินดี ที่ประชาชนให้ความสนใจปลูกต้นไม้

ด้านนายปกรณ์ศักดิ์ ถิ่นอภัย ข้าราชการบำนาญ ชาว จ.ภาพสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้เดินทางมารับกล้าไม้ยูคาลิปตัส เพื่อนำไปปลูกในที่ดินซึ่งอยู่ใกล้เทือกเขาภูพาน อ.สมเด็จ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน ถึงแม้จะเป็นการปลูกแบบคนปลูกไม่ได้ใช้

คนใช้ไม่ได้ปลูก แต่ก็มีความสุขใจ ที่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารป่า และเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพราะต้นไม้ทุกต้นนอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีมูลค่าทางทรัพย์สินอีกด้วย

จากการสอบถามผู้คนที่มารับกล้าใหม่ในครั้งนี้ พบว่ามีอดีตข้าราชการ ประชาชน ชาว จ.กาฬสินธุ์และต่างจังหวัด ที่จองคิวรับกล้าไม้เดินทางมาแสดงตนรับกล้าไม้เป็นจำนวนมาก สำหรับตนและญาติพี่น้องจองได้เพียง 400 ต้นเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอ กับความต้องการ ในปีหน้าเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสก็ได้สั่งจองข้ามปีไว้

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและส่วนราชการมารับต้นกล้าไม้ในวันนี้ ซึ่งเป็นการแจกจ่ายฟรี ตามจำนวนที่สั่งจองหรือไร่ละ 200 ต้น หรือไม่เกินคนละ 1,000 ต้น พบว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษ โดยพบว่ามีผู้เดินทางมาจาก 4 จังหวัดในพื้นที่บริการของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม คือ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม มาเข้าคิวรอแต่ โดยในวันแรกมีผู้เดินทางรับกล้าไม้ประมาณ 100 ราย ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้สั่งมาจองเดินทางมารับกล้าไม้ตามคิวไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.66 นี้



ชาวกาฬสินธุ์แห่รับกล้าไม้ฟรีปลูกสร้างมูลค่าแผ่นดินเป็นมรดกให้ลูกหลาน

banmuang วันอังคาร ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/region/335347>

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.กุ้ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายพงศ์ปรกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชน โดยตรวจเช็คหลักฐานเอกสารที่ดิน ในโอกาสเข้ามาติดต่อแสดงตนเพื่อรับกล้าไม้ไปปลูก หลังได้เปิดจองคิวรับกล้าไม้ฟรี เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา โดยพบว่าในวันแรกที่เปิดให้มารับกล้าไม้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เจ้าหน้าที่ต้องคอยจัดจราจรรถตลอดวัน เพื่อป้องกันปัญหาการติด เนื่องจากมีผู้จองคิวไว้ เดินทางมารับต้นกล้าเป็นจำนวนมาก

นายพงศ์ปรกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการเพาะชำต้นกล้าไม้ชนิดต่างๆ ไว้แจกจ่ายส่วนราชการ ประชาชน เพื่อนำไปปลูกในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาโลกร้อนและภัยธรรมชาติ โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ได้ทำการเพาะชำกล้าไม้ประมาณ 50 ชนิด เช่น สัก ยางนา ยูคาลิปตัส พะยูง มะค่าโมง ไม้ มะขามป้อม แคนา และอื่นๆ จำนวน 1 ล้านต้นกล้า สำหรับแจกฟรีตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.66 ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับแจกกล้าไม้ดังกล่าว ต้องเป็นส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ที่เข้าคิวจองเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องน่าที่ยินดี ที่ประชาชนให้ความสนใจปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น

ด้านนายปรกรณ์ศักดิ์ ถิ่นอภัย ข้าราชการบำนาญ ชาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้นั้นตนได้เดินทางมารับกล้าไม้ยูคาลิปตัส เพื่อนำไปปลูกในที่ดินซึ่งอยู่ใกล้เทือกเขาภูพาน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน ถึงแม้จะเป็นการปลูกแบบคนปลูกไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ปลูก แต่ก็มีความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารป่า และเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพราะต้นไม้ทุกต้นนอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีมูลค่าทางทรัพย์สินอีกด้วย ตามที่สอบถามดูวันนี้มีอดีตข้าราชการ ประชาชน ชาว จ.กาฬสินธุ์และต่างจังหวัด ที่จองคิวรับกล้าไม้เดินทางมาแสดงตนรับกล้าไม้เป็นจำนวนมาก สำหรับตนและญาติพี่น้องจองได้เพียง 400 ต้นเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ในปีหน้าเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสก็ได้สั่งจองข้ามปีไว้

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและส่วนราชการมารับต้นกล้าไม้ในวันนี้ ซึ่งเป็นการแจกจ่ายฟรี ตาม จำนวนที่สั่งจองหรือไร่ละ 200 ต้น หรือไม่เกินคนละ 1,000 ต้น พบว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษ โดยพบว่ามีผู้เดินทางมาจาก 4 จังหวัดในพื้นที่บริการของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม คือ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม มา เข้าคิวรอแต่เช้า เพื่อป้องกันปัญหาการติดและความแออัด เจ้าหน้าที่ต้องคอยจัดการจราจรและชี้แจงให้กับผู้เดินทางมารับ กล้าไม้ได้เข้าใจ โดยในวันแรกมีผู้เดินทางรับกล้าไม้ประมาณ 100 ราย โดยจะเปิดให้ผู้สั่งมาจองเดินทางมารับกล้าไม้ตามคิว ไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.66 นี้



ชาวแม่สะเรียงทวงถามคำตอบคำค้านเหมือง ช้องใจให้ประธานบัตร ระบุเป็นป่าเสื่อมโทรม

matichon วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4063149

ชาวแม่สะเรียงเตรียมเคลื่อนพบ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ทวงถามคำตอบคำค้านเหมือง ช้องใจให้ประธานบัตรเขตป่าสงวนต้นไม้แน่น แต่ระบุเป็นป่าเสื่อมโทรม

วันที่ 4 กรกฎาคม ดร.ทองทิพย์ แก้วใส แกนนำประชาชนคัดค้านการสร้างเหมืองในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงความคับหน้าการคัดค้านประธานบัตรเหมืองในพื้นที่ป่าสงวนในอำเภอแม่สะเรียงว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมามีการประชุมผู้นำชุมชนโดยได้มีมติว่าใน 6 กรกฎาคม ชาวบ้านจะเดินทางไปพบผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน อุตสาหกรรม จ.แม่ฮ่องสอน และสำนักงานป่าไม้ จ.แม่ฮ่องสอน “กำลังคุยอยู่ว่าผู้ว่าฯ จะวางให้เข้าพบหรือไม่ เราต้องการสอบถามความคิดเห็นของผู้ว่าฯ กรณีที่ชาวบ้าน อ.แม่สะเรียง ออกมาคัดค้านเหมืองแร่ ท่านคิดเห็นอย่างไร ในส่วนอุตสาหกรรม จ.แม่ฮ่องสอน นั้น เรามีประเด็นสงสัยเรื่องกำหนดการรับสัมปทาน การขอประธานบัตรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หลักฐานต่างๆครบหรือเปล่า อีกประเด็นคือการเสนอให้คัดค้านภายใน 30 วัน ผู้ได้รับผลกระทบทางอื่นสำนักงานอุตสาหกรรมตีความอย่างไร ที่เขาไม่รับคัดค้าน ในประเด็นนี้ยังติดใจอยู่ และสุดท้ายที่จะไปพบคือที่สำนักงานป่าไม้ จ.แม่ฮ่องสอน เราติดใจประเด็นเรื่องที่จะระบุว่าป่าไม้ใน อ.แม่สะเรียง เป็นป่าเสื่อมโทรม นี่คือเป้าหมายในการสอบถามวันที่ 6 กรกฎาคม” ดร.ทองทิพย์ กล่าว

แกนนำประชาชนคัดค้านการทำเหมืองแร่ใน อ.แม่สะเรียง กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ทำกลุ่มจะทำเชิงรุกในช่วงนี้หากต้องเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นคือ จะเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้ง 2 หมู่ (หมู่ 3 และหมู่ 13) ให้เห็นผลกระทบการทำเหมืองแร่สร้างความเข้าใจเพื่อให้ชาวบ้านร่วมคัดค้านอย่างเต็ม 100% และจะทำแผนพับประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการทำเหมือง แจกให้ชาวบ้านได้อ่านทำความเข้าใจด้วย ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ทำการสำรวจผืนป่าที่กรมป่าไม้ให้ประธานบัตรทำเหมือง พบว่าป่าไม้ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่จำนวนมากซึ่งในอดีตพื้นที่บริเวณนี้แม้เคยมีการทำเหมืองไปแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันธรรมชาติได้ฟื้นตัวและได้กลายเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแม่สะเรียงซึ่งเป็นเส้นเลือดสำคัญของชุมชนแม่สะเรียง นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีโรงเรียนและโรงพยาบาลอยู่ด้วย

ด้านนายพัทธพงษ์ อ่างทอง วิศวกรชำนาญการประจำสำนักงานอุตสาหกรรม จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า หลังจากครบ 30 วัน ประกาศให้ผู้มีที่ดินทำกินภายในพื้นที่ซึ่งบริษัทเอกชนจะขอประธานบัตรแสดงตัวแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่ ส่วนจะได้วันไหน สถานที่ไหนขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่บ้านจะเห็นด้วย “เรียกว่าอยู่ในขั้นตอนของ 60 วันแรก ซึ่งหากไม่สามารถจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ก็จะเลื่อนไปอีก เรียกว่า 60 วันหลัง ได้ยินมาว่าประชาชนบางส่วนไม่ยอมให้จัดเวทีรับฟังความเห็น โดยที่ผ่านมากลุ่มคัดค้านมีการยื่นหนังสือมาแล้วครั้งเดียว และมีแกนนำเข้ามายื่นหนังสืออีกครั้ง ซึ่งทางเราเองก็รอที่จะตอบคำถามที่ชาวบ้านอยู่เช่นกัน” นายพัทธพงษ์ กล่าว